



## สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. 'ธรรมนัส'แก้ปมที่ดินเถื่อนเขตปฏิรูปฯ	แนวหน้า
2. อบรม นบก. ขับเคลื่อนภาคเกษตร	เดลินิวส์
3. เกษตรฯขานรับนโยบายชูควายไทยSoft Power	แนวหน้า
4. รายงานพิเศษ: กล้วยหอมทอง กล้วยตันเตี้ย ผลสำเร็จสุดปัง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้า... มติชนสุดสัปดาห์	
5. สกู๊ปพิเศษ: มกอช. เดินสายตีวงเข้มเกษตรกร ู้ระบบ QR Trace on Cloud ...	สยามรัฐ
6. มกอช.เดินสายตีวงเข้มเกษตรกรพร้อมหนุน"สวนผักบ้านความสุข"	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
7. ธ.ก.ส.เดินหน้ามาตรการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ...	บางกอกทูเดย์
8. ชู "พริก-ส้ม" วางระบบชาติตรวจสอบสารพิษตกค้าง	ไทยรัฐ
9. มาตามนัดชาวสวนปาล์มร้องขอ กก.4.50บาท	ไทยโพสต์
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. ชาวสวนปาล์มชุมนุมพรบูกศาลากลาง	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
12. เทียวฟิน กินผลไม้อร่อย 'งานวันเกษตรปราจีนบุรี' ครั้งที่ 58	บางกอกทูเดย์

\*\*\*\*\*

## 'ธรรมนัส'แก้ปมที่ดินเดือนเขตปฏิรูปฯ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปท.) ครั้งที่ 2/2567 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมว่าจากกรณีข้อพิพาทแนวเขตที่ดินอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่ประชุมคปท.มีมติเห็นชอบหลักการในการตรวจสอบเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการถ่วงดุลการใช้อำนาจที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน จาก ส.ป.ก. 36,498,883 ไร่ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ประกอบด้วย หน่วยงานในระดับท้องถิ่น เกษตรกร และภาคประชาชน

ทำหน้าที่รวบรวมรายชื่อและตรวจสอบการถือครองที่ดินฯ จากฐานข้อมูลของรัฐ เพื่อพิจารณาและสรุปผลการใช้ประโยชน์ที่ดินถือครองโดยเกษตรกรตัวจริง และตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดที่ดินหรือไม่

จากนั้นจะรวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการฯ ในระดับสูงขึ้น โดยมี รมว.เกษตรฯ เป็นประธานรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ 9 หน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ ซึ่งอยู่ระหว่าง

พิจารณาองค์ประกอบและรายละเอียดของคณะกรรมการฯ โดยมีอำนาจหน้าที่พิจารณาทลงโทษผู้กระทำความผิดภายหลังได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการถ่วงดุลฯ ในขั้นต้นแล้ว ซึ่งหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนในการกระทำความผิด จะลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาขั้นสูงสุด รวมทั้งผู้สวมสิทธิ์เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ไม่ใช่เกษตรกรด้วย ทั้งนี้ ให้ออกคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ดำเนินการแล้วเสร็จ ส.ป.ก.พร้อมเปิดศึกทำสงครามกับที่ดินเดือนในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศทันที

## อบรม นบค. ขับเคลื่อนภาคเกษตร

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลังเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง (นบค.) รุ่นที่ 110 ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงที่ชัดเจนในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างมีระบบทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการ

ปฏิบัติงาน รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

สำหรับนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง นับว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญยิ่งในการบริหารและดำเนินงานในองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง มีความพร้อมในการ

เป็นผู้นำทีม หัวหน้าทีม หัวหน้ากลุ่ม หรือตำแหน่งอื่นในระดับเดียวกัน สามารถปรับแนวคิด มุมมอง วิธีการทำงาน การสื่อสาร บุคลิกภาพ ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับการบริหารองค์กรภาครัฐในบริบทที่มีความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายมีความพร้อมทางด้านภาวะผู้นำ มีทัศนคติ ทักษะ ความสามารถและสมรรถนะ

ทางการบริหาร มีทัศนคติที่เหมาะสมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เข้าใจตนเองและผู้อื่น สามารถใช้กระบวนการสร้างเครือข่ายและระบบพันธมิตร เพื่อบริหารการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดนโยบายจากระดับสูงไปสู่ระดับปฏิบัติในทีมงานและหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบได้อย่างถูกต้องชัดเจน.

## เกษตรฯ หนุนนโยบาย ชูควายไทย Soft Power

น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฝ่ายการเมือง) กล่าวว่า การเลี้ยงควายในประเทศไทย เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น จึงฝากถึงเกษตรกรให้มองควายเป็นธนาคารเคลื่อนที่ ดอกเบี้ยที่ฝาก คือหญ้า โดยเฉพาะควายสวยงาม การรีดน้ำเชื้อขาย และผสมพันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ จะสร้างรายได้ให้เกษตรกรเป็นอย่างดี และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ เป็นการช่วยสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (Soft Power) ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเรื่องนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรฯ ได้สั่งการนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาการผลิตและการตลาดควายไทยให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ฟันฟูระบบนิเวศวิทยา ระบบห่วงโซ่อาหาร ใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการจัดงานมหกรรมกระบือแห่งชาติทุกปี และสนับสนุนการประกวดกระบือในพื้นที่ทั่วประเทศ การสร้างเครือข่ายฟาร์มควาย รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้านการปรับปรุงพันธุ์ การปลูกพืชอาหารสัตว์ การควบคุมป้องกันโรค ตลอดจนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงควายไทย และเพิ่มมูลค่าสูงขึ้นให้กับประเทศต่อไป

# มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 479

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 31 พฤษภาคม - พุธสัปดาห์ 6 มิถุนายน 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 2285

หน้า: 5(เต็มหน้า)

Col.Inch: 106.34

Ad Value: 50,936.86

PRValue (x3): 152,810.58

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: กล้วยหอมทอง กล้วยต้นเดี่ยว ผลสำเร็จสุดปัง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง



## กล้วยหอมทอง

### กล้วยต้นเดี่ยว ผลสำเร็จสุดปัง

### 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง



## รายงานพิเศษ

อัฐวิวัฒน์ เจ๊ะเงาะ

ประเทศไทย นับเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านภูมิประเทศ ฤดูกาล ตลอดจนสภาพอากาศที่มีความเหมาะสมสำหรับการทำเกษตรกรรม ทำให้ในแต่ละปีมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดให้ได้กินได้ขายเป็นจำนวนมากไม่น้อย ทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรและเป็นรายได้สำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดี ซึ่งนับไปถึง กล้วยหอมทอง อีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ ความต้องการบริโภคภายในสูง ส่วนตลาดต่างประเทศก็ต้องการไม่แพ้กัน

ซึ่งหากพูดถึงผลผลิต กล้วยหอมทอง ที่โดดเด่น แต่พูดชื่อคนก็รู้จัก คงไม่พูดถึงชื่อของกลุ่ม แปลงใหญ่กล้วยหอมทอง ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ไปไม่ได้ ด้วยเอกลักษณ์รสชาติตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็น คือ ผลใหญ่ยาว ผิววนวล เนื้อแน่น เปลือกบาง แฉมมีกลิ่นหอมจนครองใจใครหลาย ๆ คน



พีรพันธ์ คอกทอง

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

บุกุล นามปราศัย

ประธานแปลงใหญ่กล้วยหอมทองฯ



ศศิธร ชาญประเสริฐ เกษตรจังหวัดปทุมธานี

# มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 479

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 31 พฤษภาคม - พุธสัปดาห์ 6 มิถุนายน 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 2285

หน้า: 5(เต็มหน้า)

Col.Inch: 106.34 Ad Value: 50,936.86

PRValue (x3): 152,810.58

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: กล้วยหอมทอง กล้วยต้นเดี่ยว ผลสำเร็จสุดปัง 1 ทองถิ่น 1 ลีนค่าเกษตร...

แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ เส้นทางก็ไม่ใช่เรื่องง่าย **ศศิธร ชาญประเสริฐ** เกษตรจังหวัดปทุมธานี เล่าย้อนตั้งแต่ครั้งแรกที่กรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการขับเคลื่อน ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพด้านการทำเกษตรของประเทศได้พบเจอคือ สิ่งที่เกิดการปลูกกล้วยมักพบเจอในช่วงก่อนหน้าคือ ปัญหาด้านโรคกล้วยหัก หรือเครือกล้วยผิดรูป แม้เกษตรกรพยายามลดความเสียหายโดยใช้ไม้ไผ่ค้ำพุงต้น และปลุกต้นไม้กันลม แต่ป้องกันไม่ได้ เมื่อเจอลมพายุแรง

ทางกลุ่มฯ จึงได้ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นำเทคโนโลยีการสร้างนวัตกรรม การผลิตกล้วยต้นเดี่ยวเพื่อการลดการหักล้มจากพายุ ช่วยลดการสูญเสียจากลม และการให้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพ เทคโนโลยีการผลิตกล้วยผลโตโดยใช้ฮอร์โมนช่วยลดต้นทุน ทำให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ราคาสูงขึ้น

จากการสำรวจปัญหาด้านการผลิตของเกษตรกร พบว่า ผลผลิต “20 - 30% เป็นผลผลิตที่ตกเกรด จากการดูแลรักษาและโรคภัย ซึ่งก่อนหน้านี้มักนำไปเป็นอาหารปลาและหมักเป็นปุ๋ย แต่ปัจจุบันมีการปรับการปลูกเป็นการปลูกแบบ ต้นเดี่ยว ทำให้มีผลผลิตที่ใช้ได้ 100% โดยนำส่วนที่ไม่สามารถส่งขายได้เพราะเกรดไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จะนำไปแปรรูปเป็นกล้วยหอมทอดกรอบ ตราหอมนอกกรอบ ซึ่งอยู่ระหว่างการขอตรวจรับรองมาตรฐานอาหารและยา (อย.)”

**ศศิธร ชาญประเสริฐ** ยังบอกด้วยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานสนับสนุนสู่การเปลี่ยนแปลง การดำเนินการทั้งหมดชาวบ้านหรือเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมเป็นคนริเริ่มคิดอยากเปลี่ยนแปลง และปรับปรุง โดยกรมฯ คอยเป็นโค้ชแนะนำในเรื่องต่าง ๆ ไปจนถึงการประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อต่อยอดนำไปสู่การยกระดับผลผลิต ‘กล้วยหอมทอง’ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนด โดยกรมฯ พาเขาอยู่ในทุกระบบการทำงานของกลุ่มฯ

นอกจากนี้ ยังมีการตั้งเป้าหมายการทำเกษตรแบบไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม หรือ Zero Waste โดยเป็นการปลูกกล้วยแบบเครือเดี่ยว เมื่อได้ผลผลิตตามต้องการแล้วจะไล่ต้นกล้วยทิ้งไปเป็นปุ๋ย เพื่อเป็นการพักแปลง ซึ่งระหว่างนั้นจะเป็นการปลูกข้าวโพดหวาน เป็นพืชหมุนเวียน และยังช่วยปรับปรุงบำรุงดิน อีกทั้งยังเป็นรายได้เสริมจากการปลูกกล้วย เมื่อปลูกกล้วยหอมครั้งต่อไปจะทำให้ได้ผลผลิตมาตรฐานเดียวกันคือ ยาว ผลใหญ่ ไม่ตกเกรด ทั้งยังมีการตั้ง ‘ธนาคารไม้ค้ำ’ สลับกันใช้ไม้ไผ่ที่นำมาค้ำต้นกล้วยในกลุ่มฯ เพื่อลดการทำลายสิ่งแวดล้อมและยังลดต้นทุนของเกษตรกรได้อีกด้วย

“ทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกับนโยบาย ‘ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้’ ที่มุ่งส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้ที่มั่นคงขึ้น สอดคล้องกับนโยบาย 1 ทองถิ่น 1 ลีนค่าเกษตรมูลค่าสูง คือ การเพิ่มรายได้ให้สินค้าและสินค้าแปรรูปมีมูลค่ามากขึ้น ดังคำที่ **นายพิรพัฒน์ คอตทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร** พูดเอาไว้ว่า ถ้าจะพัฒนาสินค้าหรือเพิ่มมูลค่าสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นเรื่องของสินค้าที่มีมูลค่าสูงเราจะต้องตอบใจให้ได้ว่าทุกมิติตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์



ดิน น้ำ เราจึงมีการเก็บตัวอย่างดินของสมาชิกแปลงใหญ่ทั้งหมดส่งให้กรมพัฒนาที่ดินเพื่อตรวจวิเคราะห์ว่าดินของเรามีธาตุอาหารอะไรบ้างและจำเป็นที่จะต้องบำรุงในส่วนที่ขาดไปอย่างไร” **ศศิธร ชาญประเสริฐ** กล่าว  
ขณะที่ **นุกูล นามปราศัย ประธานแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง ตำบลนพรัตน์** บอกว่า กลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง ตำบลนพรัตน์ มีเกษตรกรสมาชิก 23 ราย พื้นที่ปลูกรวมเกือบ 800 ไร่ สมาชิกได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต GAP แล้วจำนวน 13 ราย พื้นที่ 542 ไร่ และมีสมาชิกได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งปฏิกูลทางภูมิศาสตร์ GI ‘กล้วยหอมทองปทุม’ จำนวน 23 ราย พื้นที่ 1,303 ไร่ โดยกลุ่มมีการพัฒนาให้เกษตรกรในกลุ่มแปลงใหญ่ทุกคนได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งหมด ขณะนี้สมาชิกอีก 10 ราย อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับรองมาตรฐาน

ก่อนหน้านี้ชาวบ้านไม่ได้ปลูกกล้วยหอมตั้งแต่แรก แต่ปลูกส้มเป็นหลัก แต่เมื่อสถานการณ์ทางธรรมชาติ ส่งผลให้ได้ผลผลิตไม่ได้เป็นตามที่วางเอาไว้จึงมีการพูดคุยกันหันมาปลูกเป็น ‘กล้วยหอมทอง’ แต่ก็ยังไม่ได้รวมกลุ่มกัน คือ ต่างคนต่างทำ ไม่ได้แชร์ความรู้หรือประสบการณ์ซึ่งกันและกัน จึงมีการรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน ทำให้มีการพูดคุยกันมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันมากขึ้น

“แม้จะเป็นวิสาหกิจชุมชน แต่ปัญหาหนึ่งที่เราเจอ คือ ปัญหาภัยธรรมชาติ ซึ่งพายุภายในหรือที่เรียกว่าตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ก็แลเลยดีกว่า พร้อมมีการพูดคุยกับหน่วยงานราชการอย่างกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำองค์ความรู้ แนวทาง วิธีการต่าง ๆ นำมาบูรณาการ และต่อยอดสู่การปลูกต้นกล้วยแบบต้นเดี่ยว”

**นุกูล นามปราศัย** กล่าวอีกด้วยว่า ก่อนหน้านี้ชาวบ้านมักเจอเรื่องผลผลิตที่ไม่ค่อยดีแต่เมื่อมีการรวมกลุ่มกัน มีการนำนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนเข้ามา ทำให้วันนี้เรามีผลผลิตที่นำไปต่อยอด ทั้งส่งขายสู่ตลาดและนำไปแปรรูปขายได้ โดยปัจจุบัน กล้วยหอมทอง สร้างรายได้

# มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 479

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 31 พฤษภาคม - พุธสัปดาห์ 6 มิถุนายน 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 2285

หน้า: 5(เต็มหน้า)

Col.Inch: 106.34

Ad Value: 50,936.86

PRValue (x3): 152,810.58

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: กล้วยหอมทอง กล้วยต้นเดี่ยว ผลสำเร็จสุดปัง 1 ทองถิ่น 1 ลีนค่าเกษตร...

ให้กับเกษตรกรอยู่ประมาณ 50,000 บาทต่อไร่ต่อรอบการผลิต

กล้วยหอมทองมีลักษณะพิเศษ คือ เมื่อสุกแล้วจะเป็นสีเหลืองทอง มีขนาดพอดี ลูกไม่ติด เหลี่ยมไม่ใหญ่มาก และของเราเป็นดินเหนียวเป็น ดินที่เหมาะสมกับกล้วยหอมทองทั้งเรื่องคุณภาพ ความหวาน ความใหญ่ที่พอดี เมื่อเปรียบเทียบกับที่อื่นที่มีลูกใหญ่มาก ๆ ติดเหลี่ยม ความเหนียวนุ่ม ก็สู้กล้วยหอมทองจากทางกลุ่มไม่ได้ หลายคนที่ไม่เจอผลผลิตของ กล้วยหอมทอง ตำบลนพรัตน์ ที่อื่น ๆ ถ้ามองเขาจะรู้จักเลย เพราะสี ที่เป็นเอกลักษณ์เปลือกบาง สีเหลืองทอง และมีความเหนียวนุ่มหอมในตัว

“ในระยะต่อไป เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์กล้วยหอมชนิดใหม่ กล้วยป๊อบ อาหารว่าง ซึ่งเป็นการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้าง มูลค่าเพิ่มสูง และลดปริมาณการสูญเสียสู่ผู้บริโภค สามารถสร้างรายได้เสริม ที่เป็นกอบเป็นกำ ตลอดจนเกิดความสมดุลของระบบนิเวศในแปลง ให้เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารและสิ่งมีชีวิตในดิน เป็นการเกษตร ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
นกุล นามปราศัย ปิดท้าย

## มกอช. เดินสายตีวงเข้มเกษตรกร รู้ระบบ QR Trace on Cloud และ DGTFarm



### สกู๊๊ปพิเศษ

ทีมข่าวภูมิภาค

มกอช. เดินสายตีวงเข้มเกษตรกร  
รู้ระบบ QR Trace on Cloud และ  
DGTFarm ทนุ “สวนผักบ้านความ  
สุข” เข้าสู่ระบบเชื่อมโยงข้อมูลตาม  
สอปได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการ  
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ  
อาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผย  
ว่า มกอช. ได้มอบหมายให้นางสาว  
เบญจมาศ สืบเนียม ผู้อำนวยการ  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ  
สื่อสาร จัดอบรมโครงการอบรมการ  
ใช้งานระบบตามสอปสินค้าเกษตร  
บนระบบคลาวด์ (QR Trace on  
Cloud) และเว็บไซต์สินค้าเกษตร  
มาตรฐาน-ออนไลน์ (DGTFarm) เพื่อ  
ส่งเสริมให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มสหกรณ์  
ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการ  
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)  
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic  
Thailand) มาตรฐานการปฏิบัติที่  
ดีสำหรับกระบวนการผลิต (GMP)  
สามารถนำระบบตามสอปสินค้า  
เกษตรบนระบบคลาวด์ (QR Trace  
on Cloud) และเว็บไซต์สินค้าเกษตร

มาตรฐาน-ออนไลน์ (DGTFarm) ไปใช้จัด  
เก็บข้อมูลตามสอปสินค้าเกษตรและข้อมูล  
การบริหารจัดการกระบวนการผลิตสินค้าได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการเชื่อมโยง  
ข้อมูลตามสอปได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต

ทั้งนี้ การนำเทคโนโลยี QR Code  
มาใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงข้อมูล  
แหล่งผลิตสู่ผู้บริโภค ซึ่งระบบ QR Trace  
on Cloud จะทำให้เกษตรกรเพิ่มความ  
สามารถในการแข่งขัน เป็นการปฏิบัติที่



สอดคล้องกับข้อกำหนดทางการค้า โดยที่  
ผ่านมาได้มีผู้สนใจสมัครใช้งานระบบ QR  
Trace on Cloud กว่า 3,400 ราย ในพื้นที่  
จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ทำให้เกษตรกร  
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร  
ที่ได้มาตรฐานและสามารถตอบ  
สนองความต้องการของผู้บริโภค  
ได้ดียิ่งขึ้น และมีผู้สมัครใช้งาน  
เว็บไซต์ DGTFarm กว่า 4,200  
ราย อย่างไรก็ตาม การใช้งาน ระบบ  
QR Trace on Cloud และ  
เว็บไซต์ DGTFarm จะช่วยส่งเสริม  
สนับสนุนการผลิตสินค้า



คุณภาพให้สามารถสร้างความแตกต่างจาก  
สินค้าอื่นๆ อีกด้วย

ในโอกาสนี้ นางสาวเบญจมาศ สืบ  
เนียม ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนผักบ้าน

ความสุข อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  
และร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและ  
แนวทางการขับเคลื่อนงานของสวนผัก  
บ้านความสุข ในด้านการสร้างความเชื่อ  
มั่นให้กับสินค้าเกษตรผ่านระบบตามสอป  
สินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ (QR  
Trace on Cloud) และเว็บไซต์สินค้าเกษตร  
มาตรฐาน-ออนไลน์ (DGTFarm)

สวนผักบ้านความสุข ตั้งอยู่ที่ หมู่ 12  
ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัด  
ชัยภูมิ โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2565  
สวนผักบ้านความสุขมีการทำการเกษตร  
ในรูปแบบเกษตรปลอดภัยไร้สารพิษ ปลูก  
ในโรงเรือนยกแคร่ ควบคุมระบบการเพาะ  
ปลูกโดยใช้เทคโนโลยี IoT Smart Farm  
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เป็นต้น  
แบบในการทำเกษตรปลอดภัย ทำน้อย ได้  
มาก โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ  
เกษตรกรในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างการรับรู้  
เกี่ยวกับมาตรฐานและนำไปสู่การปฏิบัติ  
โดยผลผลิตส่วนใหญ่ คือ ผักสด ผักกาด  
หอม ผักสลัด กรีนคอส เบบีคอส พิลเลย์  
บัตเตอร์เฮด กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค และผัก  
เคล ซึ่งจัดจำหน่ายหน้าสวนในรูปแบบตัด



สดจำหน่ายเป็นกิโลกรัมและแบบยกถุงเพื่อนำไปปลูกต่อ โดยในปี พ.ศ. 2567 สวนผักบ้านความสุขอยู่ระหว่างการปรับขยายพื้นที่เพาะปลูกจาก 1 งาน เป็น 7 ไร่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand)

“อย่างไรก็ดี สวนผักบ้านความสุขคาดว่าจะมีการนำระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ (QR Trace on Cloud) และเว็บไซต์สินค้าเกษตรมาตรฐาน-ออนไลน์ (DGTFarm) ไปใช้งาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนให้แก่ผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างโอกาสในการจำหน่ายสินค้าในรูปแบบออนไลน์อีกช่องทางหนึ่งด้วย” เลขาธิการ มกอช. กล่าว



## มกอช.เดินสายตีวงเข้มเกษตรกร พร้อมหนุน“สวนผักบ้านความสุข”

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช. ได้มอบหมายให้นางสาวเบญจมาศ สืบเนียม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมโครงการอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรระบบคลาวด์ (QR Trace on Cloud) และเว็บไซต์สินค้าเกษตรมาตรฐาน-ออนไลน์ (DGTFarm)

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มสหกรณ์ ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับกระบวนการผลิต (GMP) สามารถนำระบบตามสอบสินค้าเกษตรระบบคลาวด์ (QR Trace on Cloud) และเว็บไซต์สินค้าเกษตรมาตรฐาน-ออนไลน์ (DGTFarm) ไปใช้จัดเก็บข้อมูลตามสอบสินค้าเกษตรและข้อมูลการบริหารจัดการกระบวนการผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการเชื่อมโยงข้อมูลตามสอบได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต

ทั้งนี้ การนำเทคโนโลยี QR Code มาใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงข้อมูลแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภค ซึ่งระบบ QR Trace on Cloud จะทำให้เกษตรกรเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดทางการค้า

โดยที่ผ่านมาได้มีผู้สนใจสมัครใช้งานระบบ QR Trace on Cloud กว่า 3,400 ราย ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ทำให้เกษตรกรสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น และมีผู้สมัครใช้งานเว็บไซต์ DGTFarm กว่า 4,200 ราย อย่างไรก็ตาม การใช้งานระบบ QR Trace on Cloud และเว็บไซต์ DGTFarm จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้าคุณภาพให้สามารถสร้างความแตกต่างจากสินค้าอื่นๆ อีกด้วย

ในโอกาสนี้ นางสาวเบญจมาศ สืบเนียม ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนผักบ้าน

# ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree  
Circulation: 850,000  
Ad Rate: 1,500

Section: Live/Super บันเทิง

วันที่: ศุกร์ 31 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 16

ฉบับที่: 4226

หน้า: 17(ล่าง)

Col.Inch: 40.39

Ad Value: 60,585

PRValue (x3): 181,755

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: มกอช.เดินสายตีวงเข้มเกษตรกรพร้อมหนุน"สวนผักบ้านความสุข"

ความสุข อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ และร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแนวทางการขับเคลื่อนงานของสวนผักบ้านความสุข ในด้านการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าเกษตรผ่านระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ (QR Trace on Cloud) และเว็บไซต์สินค้าเกษตรมาตรฐาน-ออนไลน์ (DGTFarm)

"อย่างไรก็ดี สวนผักบ้านความสุข คาดว่าจะมีการนำระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ (QR Trace on Cloud) และเว็บไซต์สินค้าเกษตรมาตรฐาน-ออนไลน์ (DGTFarm) ไปใช้งาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนให้แก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างโอกาสในการจำหน่ายสินค้าในรูปแบบออนไลน์อีกช่องทางหนึ่งด้วย" เลขาธิการ มกอช. กล่าว.

## ธ.ก.ส.เดินหน้ามาตรการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต-สร้างรายได้เพิ่ม

บอร์ด ธ.ก.ส. อนุมัติเดินหน้ามาตรการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ปี 66/67 ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อชะลอการเก็บเกี่ยวหัวมันสดในช่วงฤดูแล้งที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งต่ำและราคาตกต่ำออกไปอีก 6 เดือน หวังเพิ่มผลผลิตต่อไร่และผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการเพาะปลูก โดยเกษตรกรยังคงมีเงินหมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในระหว่างการรอเก็บเกี่ยว วงเงินครัวเรือนละไม่เกิน 50,000 ดอกเบี้ยร้อยละ 1 เป้าหมายเกษตรกรกว่า 65,000 ครัวเรือน พื้นที่กว่า 1.3 ล้านไร่

นายฉัตรชัย ศิริโล ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินมาตรการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ปีการผลิต 66/67 ตามนโยบายรัฐบาล วงเงินรวม 3,255 ล้านบาท เพื่อชะลอการเก็บเกี่ยวหัวมันสดในช่วงฤดูแล้งที่มีปริมาณเปอร์เซ็นต์แป้งลดต่ำลง โดยเฉลี่ยเหลือเพียง 10-15% จากเดิมที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ที่ 25-30% ทำให้ราคาที่เกษตรกรจำหน่ายลดต่ำลงและไม่คุ้มค่ากับการเพาะปลูก โดยมีเป้าหมายพื้นที่ที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 1,302,000 ไร่ จากพื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศประมาณ 8 ล้านไร่ เป็นระยะเวลา 6 เดือน จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ 65,100 ครัวเรือน ซึ่งหลังจากช่วงเวลาดังกล่าว จะมีปริมาณฝนทำให้หัวมันสดมีผลผลิตมากขึ้นและมีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงขึ้น โดยระหว่างนี้ ธ.ก.ส. จะสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นเงินหมุนเวียนและเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในระหว่างการรอเก็บเกี่ยว



สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมมาตรการ ต้องเป็นเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2566/67 กับกรมส่งเสริมการเกษตร สถานะเป็นลูกหนี้ชั้นปกติ และยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิต ในวงเงินไม่เกิน 2,500 บาทต่อไร่ พื้นที่สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน วงเงินรวม 50,000 บาทต่อครัวเรือน โดยเกษตรกรจ่ายดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1 ต่อปี และส่วนที่เหลือรัฐบาลรับภาระชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกร กำหนดชำระคืนแล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่กู้ โดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการได้ที่ ธ.ก.ส. ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ ลูกค้ำที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยตามนโยบายรัฐบาลสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้เช่นกัน ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. พร้อมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรต้นแบบในโครงการ New Gen Hug บ้านเกิด Season 2 เพื่อสานต่อการยกระดับภาคเกษตรกรรมไปสู่การทำธุรกิจแบบ Next Normal ควบคู่กับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ อันเป็นการยกระดับธุรกิจเกษตรกรไปสู่เกษตรกรมูลค่าสูง ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนมาร่วมค้นหาสุดยอดเกษตรกรต้นแบบในรายการ New Gen Hug บ้านเกิด Season 2 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30 น. ทางช่อง AMARIN TV หมายเลข 34 ■

## ชู "พริก-ส้ม" วางระบบชาติตรวจสอบสารพิษตกค้าง

จากการเสวนายกระดับความร่วมมือการตรวจติดตามเฝ้าระวังสารพิษตกค้างจากวัตถุดิบตรายทางการเกษตรในผักและผลไม้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ม.มหิดล กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ The Centre for Addiction and Mental Health ดร.นพ.บัณฑิตพรไพศาลนักวิจัยประจำโครงการวิจัยฯกล่าวว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศและระดับโลก โดยคนไทย 67% เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งพบว่าการบริโภคอาหารเป็น 1 ใน 5 ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตคิดเป็น 9.7% ของคนไทย ดร.นพ.บัณฑิตกล่าวต่อว่า การแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต้องใช้หลายหน่วยงานร่วมกันจัดทำแผนผลักดันการจะให้หน่วยงานต่างๆมาร่วมมือกันได้ต้องอาศัยคณะกรรมการระดับชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพราะหากประธานสนใจผลักดันงานก็จะเดิน จึงได้มีการออกแบบการทำงานใหม่เชื่อมการทำงานของหน่วยงานระดับกลาง เช่น เรื่องการตรวจหาสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงเกษตรฯเพื่อหาข้อสรุปเสนอหน่วยงานระดับประเทศต่อไป เบื้องต้นนำร่องการตรวจหาและจัดเก็บข้อมูลสารพิษตกค้างให้เป็นระบบในพริกและส้ม โดยวางระบบการสุ่มตรวจ การเก็บข้อมูลที่ตรงกัน คาดว่าใช้เวลา 2 ปีในการคำนวณเงินที่จะต้องลงทุนในการตรวจและเสนอภาครัฐให้ตัดสินใจ เปรียบเทียบกับเม็ดเงินลงทุนด้านการรักษาเมื่อเกิดโรคนั้น ซึ่งคาดหวังว่าเมื่อระบบการทำงานดีขึ้น มีการตรวจสอบสารพิษและแจ้งให้ประชาชนทราบและเฝ้าระวังการบริโภคในระยะยาวก็คาดหวังว่าคนไทยจะเสียชีวิตลดลง

# มาตามนัดชาวสวนปาล์มร้องชอกก.4.50บาท

ชุมพร • เวลา 10.00 น. วันที่ 30 พ.ค.2567 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดชุมพร นายกฤษฎ์ แก้วรักษ์, นายโสภณ สงวนเชื้อ แกนนําเกษตรกรชาวสวนปาล์ม น้ำมัน พร้อมเกษตรกรกว่า 100 คน ได้มารวมตัวยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ถึงนายกรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากสถานการณ์การผลิตปาล์มน้ำมันมีราคาตกต่ำ กิโลกรัมละกว่า 3 บาท ขณะที่หน่วยงานเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้เข้ามาช่วยเหลือใช้มาตรการทางกฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบการ โรงงานต้องรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในกิโลกรัมละ 4.50 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวสวนปาล์ม

โดยการชุมนุมมีบรรดาแกนนำกล่าวผ่านเครื่องเสียงถึงปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานหลายเดือน แม้แต่มาตรการของหน่วยงานรัฐที่จะช่วยเหลือเกษตรกรยังไม่สามารถบังคับใช้กับโรงงานและผู้ประกอบการได้จริง ทำให้ชาวสวนปาล์มเดือดร้อนอยู่เหมือนเดิม นอกจากนี้ยังมีการนำป้ายที่เขียนข้อความประท้วงถึงรัฐบาลและหน่วยงานเกี่ยวข้อง อาทิ “ปาล์ม 1 โล ซื้อได้ 1 ฟอง” “โซลูกละ 4.80 บาท ปาล์มโลละ 3.50 บาท” “น้ำมันพืชขวดละ 55 บาท ปาล์มโลละ 3.50 บาท”

ต่อมา นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผวจ.ชุมพร, นายวิชัย สุดลวาสดี สส.ชุมพร เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้มาพบพูดคุยกับแกนนำและกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน พร้อมกับรับหนังสือขอเรียกร้องในการช่วยเหลือชาวสวนปาล์มที่ได้รับความเดือดร้อนจากราคาผลผลิตตกต่ำ และขายไม่ได้จริงในราคาตามที่รัฐกำหนดมาตรการช่วยเหลือให้โรงงานและผู้ประกอบการรับซื้อ ผ่านไปถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายกฤษฎ์ แก้วรักษ์ แกนนําชาวสวนปาล์ม กล่าวกับชาวสวนปาล์มก่อนแยกย้ายกันกลับบ้านว่า นับตั้งแต่เวลานี้ วันนี้ ถ้าใครขายปาล์มไม่ได้ กิโลกรัมละ 4.50 บาท ให้นำปาล์มมาที่ศาลากลางจังหวัดแล้วตนกับพาณิชย์จังหวัดจะไปสังเกตการณ์ขายให้กับพวกท่าน ถ้าไม่ซื้อจะดำเนินคดีตามมาตรการที่อธิบดีกรมการค้าภายในได้เซ็นคำสั่งไว้แล้ว ถ้าลานปาล์มไม่รับซื้อจะมีโทษไม่เกิน 7 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากเจ้าหน้าที่ไม่กำกับดูแลอาจเข้าข่ายความผิดฐานละเว้นและเกษตรกรชาวสวนปาล์มพร้อมจะกลับมารวมตัวกันใหม่อีกครั้ง.



เกษตรวันนี้.....● สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อน มีฝนตก และฝนตกหนักบางพื้นที่ เตือนผู้ปลูกกุหลาบในระยะออกดอก รับมือเพลี้ยไฟพริกตัวอ่อน และตัวเต็มวัยจะใช้ปากแทงดูดกินน้ำเลี้ยงจากบริเวณยอดอ่อน ทำให้ยอดอ่อนมีลักษณะหงิกงอ มีรอยสีน้ำตาลดำ เหี่ยวแห้ง ถ้าทำลายส่วนดอกจะทำให้ดอกแคระแกร็น หรือทำให้ก้านดอกมีสีน้ำตาลไหม้ไม่ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด.....●

แนวทางป้องกันและแก้ไข พ่นสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัด เพลี้ยไฟพริกในแปลงกุหลาบ หรือพืชอาหารรอบ ๆ แปลง เมื่อพบการระบาด เช่น สไปนีโทแรม 12% SC อัตรา 10-20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไซแอนทรานิลิโพรล 10% OD อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ กลอรัฟีนาเพอร์ 10% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร.....●

นายกฯหล้าปลื้ม



## ชาวสวนปาล์มชุมพรบุกศาลากลาง ไล่ขายปาล์มไม่ได้ กก.ละ4.5บาทจะเททิ้ง-ชุมนุมใหญ่

**ชุมพร** - มาตามนัด ชาวสวนปาล์มชุมพรบุกศาลากลาง พร้อมทอดไข่ฟองละ 4.5 บาท น้ำมันขวดละ 55 บาท ให้ผู้ว่าฯ กิน ประกาศไล่ขายไม่ได้ตามราคาที่รัฐกำหนด 4.5 บาท นำผลปาล์มมาเทหน้าศาลากลางและเตรียมชุมนุมใหญ่อีกครั้ง

วานนี้ (30 พ.ค.) ที่หน้าศาลากลางจังหวัดชุมพร นายฤกษ์ แก้วรักษ์ นายโสภณ สงวนเชื้อ แกนนำนายกเทศมนตรี ชาวสวนปาล์มน้ำมัน พร้อมเกษตรกรกว่า 100 คน ได้มารวมตัวเพื่อยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ถึงนายกรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากสถานการณ์ผลผลิตปาล์มน้ำมันมีราคาตกต่ำโลกกรัมละ 3 บาทกว่า ขณะที่หน่วยงานเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้เข้ามาช่วยเหลือใช้มาตรการทางกฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบการ โรงงานต้องรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในกิโลกรัมละ 4.50 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวสวนปาล์ม

ทั้งนี้ ขอให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มทุกรายดำเนินการตามมติที่ประชุมดังกล่าว หากพบว่ามีการรับซื้อผลปาล์มในราคาที่ไม่มีสต็อกคลังกับคุณภาพและราคาน้ำมันปาล์มดิบ จะเข้าข่ายเป็นการจงใจทำให้ราคาต่ำเกินสมควร หรือทำให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาสินค้า มีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 150,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 29 และโทษตามมาตรา 41 พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542

สำหรับมาตรการดังกล่าวของกรมการค้าภายในที่กำหนดให้โรงงาน ผู้ประกอบการลานปาล์มต้องรับซื้อผลผลิตกิโลกรัมละ 4.50 บาท ปรากฏว่าไม่มีอยู่จริง เนื่องจากโรงงาน ผู้ประกอบการยังรับซื้อผลผลิตอยู่ที่กิโลกรัมละไม่เกิน 3.50 บาท อีกทั้งลานปาล์มส่วนใหญ่ยังพากันปิดรับซื้ออีกด้วย

การชุมนุมของชาวสวนปาล์มได้มีบรรดาแกนนำกล่าวผ่านเครื่องเสียงถึงปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานหลายเดือนแล้ว แม้แต่มาตรการของหน่วยงานรัฐที่จะช่วยเหลือเกษตรกรยังไม่สามารถบังคับใช้กับโรงงานและผู้ประกอบการได้จริง ทำให้ชาวสวนปาล์มเดือดร้อนอยู่เหมือนเดิม นอกจากนี้ ยังมีการนำป้ายที่เขียนข้อความประท้วงถึงรัฐบาลและหน่วยงานเกี่ยวข้องด้วย เช่น "ปาล์ม 1 โล ซื้อไข่ได้ 1 ฟอง" "ไข่ลูกกละ 4.80 บาท ปาล์มโลละ 3.50 บาท" "น้ำมันพีชขวดละ 55 บาท ปาล์มโลละ 3.50 บาท"

จากนั้น บรรดากลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่มารวมตัวกันได้นำเตาแก๊สปิดน็อค กระทะ น้ำมันพีช ขวดละ 55 บาท ไข่ไก่ฟองละ 4.80 บาท มาทอดไข่ดาวที่หน้าศาลากลางจังหวัด เพื่อจะแจกให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือเรื่องราคาปาล์มตกต่ำด้วย เพื่อสะท้อนถึงกลไกการตลาด ที่นายทุนผู้ประกอบการที่ร้ายแรงจากความเดือดร้อนยากจนของเกษตรกร

ต่อมา นายวิสิทธิ์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายวิชัย สุดสวดี ส.ส.ชุมพร เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้มาพบพูดคุยกับแกนนำและกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน พร้อมกับรับหนังสือขอเรียกร้องในการช่วยเหลือชาวสวนปาล์มที่ได้รับความเดือดร้อนจากราคาผลผลิตตกต่ำและขายไม่ได้จริงใน





ราคาตามที่รัฐกำหนดมาตรการช่วยเหลือให้โรงงานและผู้ประกอบการรับซื้อ ผ่านไปถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายกฤษณ์ อแกนนำชาวสวนปาล์มกล่าวกับชาวสวนปาล์มก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน ว่า นับตั้งแต่เวลานี้วันไหน ถ้าใครขายปาล์มไม่ได้ก็โลกริมละ 4.50 บาท ให้นำปาล์มมาที่ศาลากลางจังหวัด แล้วตนกับพวกไชยจังหวัดจะไปสังเกต การขายให้พวกเขา ถ้าไม่ซื้อจะดำเนินคดีตามมาตรการที่อธิบดีกรมการค้าภายในได้เซ็นคำสั่งไว้แล้ว ถ้าลานปาล์มไม่ รับซื้อจะมีโทษไม่เกิน 7 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากเจ้าหน้าที่ไม่กำกับดูแลอาจเข้าข่ายความผิดฐานละเว้น และ เกษตรกรชาวสวนปาล์มพร้อมจะกลับมารวมตัวกันใหม่อีกครั้ง

**ชาวสวนปาล์มทำไม่ได้ตามที่รับปากนัดชุมนุม**

ด้านนายพันศักดิ์ จิตร์รัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า ตามที่ราคาผลปาล์มของชาวสวนปาล์ม น้ำมันมีราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่อง จนราคาเหลือไม่ถึง 4 บาท ทางชาวสวนปาล์มในหลายจังหวัดได้มีการพูดคุยกันเพื่อ จะออกไปรวมตัวกันเรียกร้อง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลราคาผลปาล์มน้ำมัน ไม่ให้ตกต่ำไปกว่านี้

แต่หลังจากที่ทางรัฐบาลทราบข่าวว่า ชาวสวนปาล์มน้ำมันจะมีการชุมนุมใหญ่ เพื่อเรียกร้องราคาปาล์ม ได้ส่ง อธิบดีกรมการค้าภายใน ลงมาพูดคุยและหาทางออกร่วมกันกับตัวแทนเกษตรกรที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม เบื้องต้นได้ข้อสรุปว่า ทางกรมการค้าภายในได้ให้หนังสือถึงโรงงานสกัดน้ำมันให้ปรับกระบวนการในการ รับซื้อปาล์มที่ราคากิโลกรัมละ 4.50 บาท

ทั้งนี้ หากโรงงานทำได้ตามที่กรมการค้าภายในเสนอไป เกษตรกรจะยุติการชุมนุม แต่ทั้งนี้เกษตรกรชาวสวน ปาล์มน้ำมันให้เวลาโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม 3 วันนับจากวันที่ 29 พฤษภาคม เป็นต้นไป หากทำไม่ได้ ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ หากไม่สามารถทำตามที่ได้รับปากได้ ชาวสวนปาล์มทุกจังหวัดจะออกมาชุมนุมเรียกร้องราคาปาล์มครั้งใหญ่

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ยังกล่าวอีกว่าเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงมาพบปะตัวแทนเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันด้วยตัวเองที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีโอกาสพูดคุยกันในหลายประเด็น ซึ่งในเบื้องต้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับปากจะตั้งคณะ กรรมการเพื่อดำเนินการตรวจสอบและพัฒนาจุดบกพร่องที่ทำให้ผลปาล์มราคาตกต่ำ จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขให้อย่างเร่งด่วน

"ถึงแม้ว่าทางโรงงานจะทำได้ตามข้อเรียกร้องในช่วง 3 วันนี้ทางเกษตรกรยังจะมีการประชุมพูดคุยกันหารือเกี่ยวกับ การวางแผนจัดการปาล์มทั้งระบบ".

# บางกอกทูเดย์

Bangkok Today  
Circulation: 150,000  
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 31 พฤษภาคม - พุธที่ 6 มิถุนายน 2567

ปีที่: 22

ฉบับที่: 3299

หน้า: 27(ซ้าย)

Col.Inch: 63.97

Ad Value: 63,970

PRValue (x3): 191,910

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เทียวฟิน กินผลไม้อร่อย 'งานวันเกษตรปราจีนบุรี' ครั้งที่ 58

**สดใหม่ ส่งตรงจากสวน**

**งานวันเกษตรปราจีนบุรี ครั้งที่ ๕๘**  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เลือกซื้อและซื้อ สินค้าทางการเกษตร ผลไม้ชั้นยอดของปราจีนบุรี พบกับ กิจกรรมด้านเกษตร สินค้า การแสดงผลทางการเกษตร

- \* การประกวดขนาดผลผลิตทางการเกษตร ผลไม้ (ใหญ่) หน่อไม้ (ยักษ์) ผัก (ยาว)
- \* การประกวดกิ่งพันธุ์ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ
- \* การประกวดผลไม้คุณภาพ และหน่อไม้ไผ่แดง
- \* การประกวดจักรเย็บผ้าผลไม้จากวิศวกรรมชาติ
- \* การประกวดสืบทอดประเพณี

๒๕ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ บริเวณอาคารศาลากลางหลังเก่า  
ติดต่องาน ๐๓๗-๒๐๗๘๗๖ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี



# เทียวฟิน กินผลไม้อร่อย 'งานวันเกษตรปราจีนบุรี' ครั้งที่ 58

จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ ททท.สำนักงานนครนายก กำหนดจัดงานวันเกษตรปราจีนบุรี ครั้งที่ 58 ประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. - 9 มิ.ย.67 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของผลไม้ หน่อไม้ ผลผลิต และผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีคุณภาพของจังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตได้มีโอกาสดำเนินการผลิตผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตรของตนแก่ผู้บริโภคโดยตรง

**นายรณรงค์ นครจินดา** ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า นับว่าเป็นโอกาสที่สำคัญที่จังหวัดปราจีนบุรีจะได้ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเกษตรปราจีนบุรี ครั้งที่ 58 ประจำปี พ.ศ. 2567 จังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวในวงกว้างผ่านความร่วมมือกันของจังหวัดปราจีนบุรี ได้นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตรมาจัดแสดงภายในการแถลงข่าว ได้แก่ ทุเรียน GI มังคุด เงาะ ชนุน ลองกอง กระท้อน หน่อไม้ รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเปลือก โดยวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเปลือกกล้วยนางพลวง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยหลากหลายประเภท จากอูทัยประสิทธิ์ ที่มีต้นกำเนิดจากชุมชนอูทัยประสิทธิ์ (บุญ บุญรักดี) แพทย์หลวงประจำจังหวัดปราจีนบุรี ในสมัยรัชกาลที่ 5 และแพทย์ประจำตัวของเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งของงานเท่านั้น

**นายสมชาย ชมภูน้อย** ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก กล่าวว่า ททท. ทำหน้าที่ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยเราจะนำเสนอ 1 ใน Soft Power F-Food ด้วยการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวในช่วงฤดูผลไม้ไทย ไปกับแคมเปญของภูมิภาคภาคตะวันออก "อร่อยทุกไร่ริม ไร่ทุกสวน" พร้อมกับต่อยอดความเป็นภาคตะวันออกด้าน "ยื่นหนึ่งเรื่องกิน" จากภูมิภาคนำสู่จังหวัดในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี สาระแก้ว เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยว Experience ยกกำลัง 2 สัมผัสลิ้มลองฤดูกาลผลไม้ ด้วยการดึงอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว อาทิ ทุเรียน GI หลากหลายสายพันธุ์ มะม่วงน้ำดอกไม้

# Bangkok Today

Bangkok Today  
Circulation: 150,000  
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 31 พฤษภาคม - พุธสัปดาห์ที่ 6 มิถุนายน 2567

ปีที่: 22

ฉบับที่: 3299

หน้า: 27(ซ้าย)

Col.Inch: 63.97

Ad Value: 63,970

PRValue (x3): 191,910

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เทียวฟิน กินผลไม้อร่อย 'งานวันเกษตรปราจีนบุรี' ครั้งที่ 58

GI สระแก้ว ว่าเป็นจุดในการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่แต่ละจังหวัด เช่น ร้านอาหาร ที่พัก/รีสอร์ท โดยการจัดกิจกรรมกระตุ้นการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว “เช็คอิน ฟินผลไม้ @ปราจีนบุรี สระแก้ว” จัดทำแพ็คเกจโปรโมชันส่วนลด เช็คอิน ร่วมกับผู้ประกอบการ ชมรมสวนผลไม้ เพื่อสร้างความต้องการเดินทางท่องเที่ยวและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการกิน (Food lover) กินทุเรียน (ทุเรียน Lover) และกลุ่มนักท่องเที่ยว Gen-Y มาสร้างประสบการณ์โดยตรงกับสวนผลไม้ ทำให้เกิดความต้องการเดินทางท่องเที่ยวและเกิดการกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดปราจีนบุรีด้วยโปรโมชั่น เช็คอิน ฟินทุเรียนปราจีนบุรี โดยมอบส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อทุเรียนปราจีนบุรี จำนวน 500 บาท ขึ้นไป จำนวน 1,000 สิทธิ์ ในส่วนที่ร่วมโครงการผ่านชมรมผู้ประกอบการสวนผลไม้ ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. - 30 มิ.ย.67 หลังจากได้พินกับทุเรียนและผลไม้อร่อยแล้ว ก็ขอเชิญแวะเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดปราจีนบุรี อาทิ พระพุทธทวารวดีศรีปราจีน ลีรินทรโลกนาถ อ่างเก็บน้ำเขาค้อได้ จุดชมวิวผาหินซ้อน ลักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กราบไหว้องค์พระคเณศ อายุมากกว่า 1,400 ปี ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เลือกซื้อสินค้าสมุนไพรเสริมสุขภาพ เป็นต้น

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ททท.นครนายก (ดูแลพื้นที่ จ.นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว) หรือ โทร. 03-7312-282 , 03-731-2284 ■